

Đồng hành cùng học sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2024

04:50 18/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng ngày 17/3, hàng nghìn học sinh, phụ huynh trên thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức nằm trong khuôn khổ chuỗi Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024.

Phiên tư vấn 1-1

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 do Báo Tuổi Trẻ; Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ban tư vấn của chương trình gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các trường Đại học, cơ sở giáo dục... sẽ cung cấp thông tin mới nhất, giải đáp mọi thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.

Bên cạnh đó, hàng trăm chuyên gia tư vấn đến từ 104 đơn vị giáo dục trong và ngoài nước sẽ tư vấn trực tiếp cho phụ huynh và học sinh tại các gian hàng tư vấn của ngày hội.



Nhiều học sinh háo hức đến tham gia check in từ sớm_Ảnh: TGCC

Ông Đoàn Vi Hiếu – Phó Trưởng phòng Marketing – Truyền thông, Trường Đại học Thăng Long cho biết: “Gian hàng tư vấn của trường có quy mô lớn để phục vụ tư vấn nhiều học sinh và phụ huynh nhất có thể. Hiện nay, hơn 100 giảng viên, sinh viên trực tại các gian hàng của trường Đại học Thăng Long sẵn sàng tư vấn 1-1 cho học sinh về ngành học, học phí, phương thức xét tuyển của trường”.



Nhiều gian hàng tổ chức hình thức tư vấn 1-1_Ảnh: TGCC

Tại ngày hội, khu vực tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm 15 gian hàng, với sự tham gia của các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh, 21 khoa/viện đào tạo cùng hơn 30 thầy, cô giáo là các chuyên gia tham gia tư vấn cho các thí sinh về phương thức tuyển sinh; về các ngành, chương trình đào tạo dự kiến tuyển sinh năm 2024.

“Số lượng học sinh và phụ huynh nhìn chung đông hơn so với kỳ tuyển sinh của những năm trước. Tuy nhiên, trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và đơn vị giáo dục nói chung luôn bố trí số lượng cơ sở vật chất, phần quà, đặc biệt là chuyên viên tư vấn nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn trực tiếp cho học sinh và phụ huynh đạt hiệu quả cao nhất” – chị Nguyễn Phương Lan – thành viên Ban tư vấn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoạt động kết hợp trải nghiệm thực tế



Học sinh sẽ được tư vấn thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài_Ảnh: TGCC

Bên cạnh phần tư vấn của các chuyên gia, học sinh và phụ huynh sẽ được trải nghiệm ngành học thực tế thông qua các hoạt động trải nghiệm, mô hình, trò chơi... tại gian hàng tư vấn.

Đơn vị chủ nhà - Đại học Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị 3 gian hàng tư vấn với các mô hình và đặc biệt năm nay là năm đầu tiên học sinh được trải nghiệm bài thi đánh giá tư duy (TSA) tại ngày hội tuyển sinh.

Theo chị Nguyễn Minh Trang - cán bộ tuyển sinh Chương trình đào tạo Swinburne Việt Nam cho biết Swinburne chia làm hai lượt tư vấn: tư vấn chung và tư vấn theo ngành. Song song đó là bài đánh giá năng lực và bài kiểm tra giúp các bạn thí sinh nắm rõ được sở trường của mình để chọn ngành phù hợp.

“Khi đến gian hàng thí sinh sẽ được đánh giá năng lực từ giảng viên Swinburne Úc, vượt qua các bài thi thí sinh sẽ có cơ hội giành học bổng toàn phần của Swinburne Việt Nam” - chị Trang cho hay.



Gian hàng Chương trình đào tạo Swinburne Việt Nam thu hút đông đảo học sinh quan tâm_Ảnh:

TGCC

Là ngôi trường duy nhất được Bộ Công an giao tuyển sinh và đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng mang đến ngày hội một khu trải nghiệm vô cùng độc đáo. Khu trải nghiệm nghề nghiệp với xe máy chữa cháy và các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên dụng.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 là cơ hội lớn để thí sinh trải nghiệm trực tiếp, được tư vấn trực tiếp qua đó xác định rõ những điểm mạnh của mình để chọn đúng trường, đúng ngành nghề phù hợp trong tương lai.

Phương Ninh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/dong-hanh-cung-hoc-sinh-trong-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-nam-2024>